



# ด่วนที่สุด      บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองยุทธศาสตร์สาธารณะและสิ่งแวดล้อม โทร/โทรสาร ๐ ๒๕๒๕ ๔๕๕๔ หรือโทร. ๑๕๑๖)

ที่ กท ๐๕๐๔/๔๕๐

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์  
ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการเขต

พร้อมนี้ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขอส่งสำเนาหนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๕๐๔/๓๙๔  
ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง  
(ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา  
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการต่อไป

(นายประสพสุข พิทยาโกวิท)

รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล



# ด่วนที่สุด

ส่วนเลขานุการ สสป.  
 วันที่ สสป. ๓๕  
 วันที่ - ๕ มี.ค. ๒๕๖๕  
 เวลา ๑๑.๐๐ น. ๒๕๖๕

รองปลัดกรุงเทพมหานคร  
 สสป ๒๕  
 ๕ มี.ค. ๒๕๖๕  
 ๑๐.๕๐

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 1399  
 8 มี.ค. 2565  
 150

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองยุทธศาสตร์สภานิติบัญญัติและสิ่งแวดล้อม โทร./โทรสาร ๒๒๐๔ ๔๕๕๘ หรือ โทร. ๑๕๑๕)

ที่ กท ๐๕๐๔/๓๓๕ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (สปม.)  
 ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ต้นเรื่อง กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/๕๐๙๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓  
 เชิญปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (สปม.)  
 เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานคร  
 ได้มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา จงสิทธิมหากุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทน รายละเอียดตามหนังสือ  
 ที่ กท ๐๕๐๐.๒/พช.ป.๐๐๒ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ข้อเท็จจริง การประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (สปม.)  
 ประจำวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมี พลเอก อดิศักดิ์ เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานฯ  
 และมี ศปม.กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กอ.รมน. และกระทรวงมหาดไทย  
 ซึ่งมีข้อสั่งการจากประธานฯ รายละเอียดดังแนบ

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลพิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้ง  
 สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักเทศกิจ สำนักงานประชาสัมพันธ์ และสำนักงานเขตทราบ เพื่อดำเนินการ  
 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุธาทิพย์ สนเยี่ยม)  
 ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

(นางวันทนี วัฒนสะกุล)  
 รองปลัดกรุงเทพมหานคร  
 - ๕ มี.ค. ๒๕๖๕

- ให้ สนอ. สนพ. สนท. สำนักงานเขต  
 และ สปส. เพื่อทราบ และดำเนินการ  
 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ สสป. และ  
 รป.กทม. เสนอ

(นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์)  
 ปลัดกรุงเทพมหานคร  
 ๕ มี.ค. ๖๕

เรียน ผอ.กยล.  
 เพื่อโปรดพิจารณา  
  
 (นางสำออง พงงามสุรุต)

หัวหน้าฝ่ายการคลัง รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนัก  
 สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
 - 8 มี.ค. 2565

กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

เลขที่..... ๕๑  
 วันที่ - ๙ มี.ค. ๒๕๖๔  
 เวลา..... ๐๙.๐๐ น.

- อ.ส.  ศ.จ.    
 น.ส.  ดำเนินการ    
 น.อ.  ท.

*(Signature)*

นางรุ่งเพชร อูมา  
 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

- 9 ส.ค. 2564

คุณกุลธิภาฯ

ดำเนินการ

*(Signature)*  
 ๙ มี.ค. ๖๔

(นางรสสุคนธ์ ขาดิประเสริฐ)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สยป.

**สรุปการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)  
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
ณ ห้องศูนย์สายด่วน ๑๕๖๗ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย (เดิม)  
อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย**

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑	<p style="text-align: center;"><b>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายการข่าว)</b> รายงานและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในห้วงวันที่ ๒๓ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังนี้</p> <p>๑. สถานการณ์ทั่วโลก ในห้วง ๔ วันที่ผ่านมา อัตราการเสียชีวิตทั่วโลกมีแนวโน้มคงที่ แต่ในขณะนี้ทั่วโลกกำลังประสบปัญหาการส่งมอบและกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึง คาดว่า ช่วงปลายปีพ.ศ. ๒๕๖๔ จึงจะเห็นความคืบหน้าของจำนวนผู้ติดเชื้อที่ลดลง รวมถึงสถานการณ์ การชุมนุมประท้วงและจากการที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขในประเทศเมียนมา ลดการทำงานเชิงรุกอาจทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อที่พบในประเทศเมียนมาน้อยกว่าความเป็นจริง จึงต้องเพิ่ม มาตรการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของชาวเมียนมามากยิ่งขึ้น</p> <p>๒. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แนวโน้ม สถานการณ์การติดเชื้อระลอกใหม่รัฐบาลยังสามารถควบคุมได้ เนื่องจากการคัดกรอง เชิงรุกของกระทรวงสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นมาตรการป้องกันและควบคุมโรคภายในประเทศ พร้อมทั้งเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวตามแนว ชายแดน นอกจากนี้ ยังต้องติดตามสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในประเทศ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. จะมีการชุมนุมของกลุ่มเครือข่าย คนรุ่นใหม่บนทพรี จัดกิจกรรมบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. กลุ่มรวมพลคนอาชีพะไล่เผด็จการ จัดกิจกรรมบริเวณลานไหว่สตู แยกกรมเกล้า ถนนรามคำแหง และในวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กลุ่มเยาวชนปลดแอกจัดชุมนุมนัดหมายเดินขบวนจาก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปยังบ้านพักของนายกรัฐมนตรี ภายในกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ และกลุ่มชาวเมียนมาจัดกิจกรรมหน้าองค์การสหประชาชาติ ที่ประชุมยังได้รายงานพื้นที่เฝ้าระวังซึ่งเป็นที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าว ได้แก่ พื้นที่เขตบางกะปิ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี</p> <p>๓. ท่าทีของประชาชนต่อสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ให้ใครก่อนดี พบว่า กลุ่มเป้าหมายแรกในการฉีดวัคซีน ส่วนใหญ่ ร้อยละ ๕๖.๙๐ ระบุว่า จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดมากในการระบาดระลอกที่ ๒ ส่วนประเด็นช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมายแรกสมควรได้รับการฉีดวัคซีน ร้อยละ ๓๘.๐๑ ระบุ ว่าเป็นกลุ่มวัยทำงาน (อายุ ๒๐ - ๕๙ ปี) รองลงมา คือ กลุ่มวัยสูงอายุ (อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป) ร้อยละ ๓๗.๑๐ ในประเด็นกลุ่มอาชีพที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนเป็นลำดับแรก พบว่า ร้อยละ ๔๐.๔๘ ระบุว่าควรเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รองลงมา คือ กลุ่มผู้รับจ้างทั่วไปและผู้ใช้แรงงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔๑</p>	<p>ศปม. ศปม.ทบ. ศปม.ทร. ศปม.ทอ. ศปม.ตร. ศปม.มท. กทม. กอ.รมน.</p>

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๒	<p><b>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายยุทธการ)</b> ได้ชี้แจงภารกิจและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. ศปม.ทบ. จัดตั้งจุดตรวจ ชุดสายตรวจ สนับสนุนการจัดตั้งจุดตรวจร่วม ชุดสายตรวจร่วม โควิด-19 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ โดยจัดกำลังพล ๒,๙๙๕ นาย ดำเนินการสนับสนุนด้านการให้บริการทางการแพทย์ สนับสนุนเตียงนอนพร้อมอุปกรณ์ จัดกำลังพลสนับสนุนการ Bubble &amp; Sealed พื้นที่โรงงาน - ที่พักแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร</p> <p>๒. ศปม.ตร. สนับสนุนกำลังพลจุดตรวจพื้นที่ชายแดน จุดตรวจคมนาคม หน่วยร่วม จุดตรวจพื้นที่ตอนใน จุดตรวจคัดกรองโรค ผลการตรวจพบความผิดปกติของแรงงานต่างด้าว รวม ๔๗๑ ราย และจัดชุดสายตรวจร่วมตรวจกิจการ/กิจกรรม จำนวน ๑,๖๙๔ ชุด กำลังพล จำนวน ๘,๗๔๔ นาย ผลการดำเนินการพบสถานประกอบการปฏิบัติไม่ครบ จำนวน ๑๕๕ แห่ง จากการตรวจทั้งหมด ๓๗,๒๑๒ แห่ง</p>	รับทราบ
๓	<p><b>การหารือและการประสานการปฏิบัติ ดังนี้</b></p> <p>๑. ผชว.ศปม. มีข้อห่วงใยเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในประเทศกัมพูชา ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นในอัตราเร่ง จึงขอประสานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในจังหวัดชายแดน ด้านประเทศกัมพูชา เพิ่มการเฝ้าระวัง การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และเน้นย้ำการดำเนินมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเพิ่มมาตรการด้านการข่าว</p> <p>๒. ผยก.ศปม. ประสานการปฏิบัติให้ ศปม.เหล่าทัพ โดยเฉพาะหน่วยที่มีพื้นที่ติดต่อกับแนวชายแดนให้กวดขันการป้องกันการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ประสานและบูรณาการการปฏิบัติกับส่วนราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด</p>	ทุกหน่วยงาน
๔	<p><b>ข้อสั่งการจากประธานในที่ประชุม ดังนี้</b></p> <p>๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในประเทศไทยถือว่าสถานการณ์ในภาพรวมดีขึ้น ศบค. จึงได้มีมาตรการผ่อนคลายเป็นแต่อย่างไรก็ตามยังคงมีการติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทยอยู่ ขอให้ชุดตรวจฯ ดำรงการตรวจตามข้อกำหนดของ ศบค. และแนวทางของ ศปม. โดยเฉพาะในห้วงวันหยุดยาวต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค. กำหนด (DMHTT) อย่างเข้มงวด</p> <p>๒. การสนับสนุนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ขอให้หน่วยในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์ แผนการปฏิบัติ ผลสัมฤทธิ์ และแนวโน้มในอนาคต และแจ้งให้ศปม. ทราบผ่านทาง ศปม. เหล่าทัพ เพื่อเตรียมการให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสมและทันท่วงที เช่น ทางแนวชายแดนด้านกัมพูชา</p> <p>๓. สถานการณ์การเมืองในเมียนมา มีความละเอียดอ่อนในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเฝ้าระวังตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดให้ปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล</p>	ทุกหน่วยงาน